

Số: 379/SLĐTBXH-VLATLĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
- BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
- Sở Y tế Hải Dương
- Công an tỉnh Hải Dương
- Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin báo cáo như sau:

### **I. Tình hình chung:**

1. Người lao động quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản trên địa bàn tỉnh:

Theo số liệu quản lý, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 3108 người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động làm việc tại 532 doanh nghiệp (Ngoài KCN có 357 Doanh nghiệp sử dụng 2086 LĐNN; Trong KCN có 175 Doanh nghiệp sử dụng 1022 LĐNN).

Trong đó có 512 người lao động Hàn Quốc làm việc tại 150 Doanh nghiệp (Ngoài KCN có 104 Doanh nghiệp sử dụng 295 lao động Hàn Quốc), 272 người lao động Nhật Bản làm việc tại 68 Doanh nghiệp (Ngoài KCN có 15 Doanh nghiệp sử dụng 30 lao động Nhật Bản)

(Có biểu phụ lục chia theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đính kèm).

### **2. Lao động tỉnh Hải Dương đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản:**

Hiện nay, tỉnh Hải Dương có 1.774 người lao động đang làm việc tại thị trường Hàn Quốc, trong đó có 914 người lao động đang làm việc theo chương trình EPS và 860 người lao động cư trú bất hợp pháp. Theo số liệu thống kê của Trung tâm lao động ngoài nước, có 80 lao động của tỉnh Hải Dương đang làm việc tại 02 tỉnh, thành có dịch của Hàn Quốc là thành phố Daegu và khu bắc Gyeongsang.



Từ tháng 6/2017 đến nay có 5.636 người lao động của tỉnh Hải Dương đi làm việc tại thị trường Nhật Bản.

## **II. Những công việc đã triển khai thực hiện:**

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp tục triển khai các kế hoạch, văn bản về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, của ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngày 24/02/2020, đã có văn bản số 349/SLĐTBXH-VLATLĐ gửi UBND cấp huyện, các Doanh nghiệp hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về việc phối hợp, hỗ trợ thông tin đến lao động về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đã ban hành Văn bản số 375/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/02/2020 gửi Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tăng cường, phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, thống kê tình hình lao động người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 12/02/2020 và thực hiện các nội dung khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc theo Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế.

Văn bản số 378/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/02/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài về việc tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, các đầu mối liên hệ, bảo hộ công dân, vận hành ứng dụng App kết nối COLAB SOS- hỗ trợ khẩn cấp đối với người lao động khi cần thiết của Trung tâm lao động ngoài nước.

## **III. Một số đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh:**

Tiếp tục tạm dừng cho nhập cảnh, đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài đến từ vùng dịch và người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh Covid-19. Đối với những người đã đến địa bàn tỉnh thì thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát nắm rõ số lượng người lao động của địa phương đi làm việc tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các vùng có dịch trở về nước; theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của họ để phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động tại địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của người lao động. Nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch đối với

người lao động nước ngoài, người lao động nói chung, để kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động nước ngoài rà soát, nắm rõ số lượng lao động nước ngoài đến từ hoặc di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch làm việc trên địa bàn tỉnh, có địa chỉ lưu trú để ngành y tế tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi, ngăn chặn dịch bệnh. Tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân để hiểu rõ tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và có ý thức tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đưa những thông tin sai lệch liên quan đến người lao động, người lao động nước ngoài trong phòng, chống dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin báo cáo./. *M*

**Nơi nhận:**

- Bộ LĐTBXH (để b/c)
- UBND các h,tx,tp;
- Đ/c GD; các PGĐ;
- Lưu: VT, VLATLĐ.

